

**ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON TÂN MAI**



**BÀI DỰ THI
“TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT”**

Cô giáo: Trần Thị Mai Loan

Năm sinh: 1991

Đơn vị: Trường MN Tân Mai

Điện thoại: 0982896434

Năm: 2022

Cô giáo Trần Thị Mai Loan – Cô giáo trẻ tài năng với tình yêu nghề và niềm đam mê cống hiến!

Tôi đã được nghe đầu đó: “Giáo viên là những người truyền cảm hứng. Họ biết rằng việc giảng dạy cũng giống như làm vườn. Và sẽ không thể hái được những bông hoa nếu không chạm vào gai. Đúng là vậy, ở ngôi trường tôi đang công tác - Trường mầm non Tân Mai- quận Long Biên- thành phố Hà Nội có đội ngũ cán bộ, giáo viên trẻ yêu nghề, giàu lòng nhiệt tình, luôn phấn đấu vươn lên đạt thành tích cao trong chăm sóc giáo dục trẻ.

Hưởng ứng phong trào thi đua viết về tấm gương **“Người tốt việc tốt”** gắn liền với việc *“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”*. Tôi xin được chia sẻ về một tấm gương tiêu biểu trong trường với sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi, lòng nhiệt tình và giàu lòng nhân ái của một giáo viên luôn cống hiến trong nghề nuôi dạy trẻ. Đó là cô giáo: Trần Thị Mai Loan – giáo viên trường Mầm non Tân Mai.



Năm 2011 cô vào ngành và bắt đầu làm việc tại Trường mầm non Phúc Đông – Long Biên – Hà Nội. Năm 2013- 2014 cô đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận. Công tác trong ngôi trường là trường học điện tử cô Loan xây dựng nhiều bài giảng elearning. Cô đã hướng dẫn cho rất nhiều đồng nghiệp về bảng tương tác, bằng tấm lòng nhiệt huyết cô loan đã đạt giải nhất, nhì hội thi bài giảng điện tử cấp trường năm học 2013 -2014. 2014 -2015. 2015-2016.

Theo sự điều động của UBND quận Long Biên, năm 2017 cô về nhận công tác tại trường mầm non Tân Mai- Long Biên- Hà Nội. Với sự cố gắng và phấn đấu trong công tác chuyên môn cũng như đam mê với nghề cô dần khẳng định mình thông qua các cuộc thi tại trường. Cô luôn nhận thức rằng những kiến thức trong nhà trường chỉ là hành trang ban đầu giúp cô từng bước tiếp cận và giáo dục trẻ mầm non. Cô luôn học hỏi, tìm kiếm những bài giảng của các cô giàu kinh nghiệm đi trước, bởi để trẻ biết nghe lời, yêu mến, gần gũi thì người giáo viên phải hiểu tâm lý của trẻ để đưa ra những phương pháp giảng dạy phù hợp với từng độ tuổi. Cô Loan chia sẻ: Tôi luôn nhớ Bác Hồ đã từng dạy “làm mẫu giáo tức là thay mẹ dạy trẻ. Muốn làm được như thế thì trước hết phải yêu trẻ. Các cháu nhỏ hay quấy, phải bền bỉ chịu khó mới nuôi dạy được các cháu. Dạy trẻ cũng như trồng cây non. Trồng cây non tốt thì sau này cây lên tốt. Dạy trẻ nhỏ tốt thì sau này các cháu thành người tốt...”. Cô cho rằng: “Tôi tin đây không chỉ là phương châm phấn đấu của riêng tôi, mà là của tất cả những giáo viên mầm non, những người đã chọn nghề, gắn bó với con trẻ và luôn say mê, nhiệt huyết với nghề”.

Nghề Giáo viên Mầm non là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng không chỉ “dạy” mà còn phải “dỗ”, không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc và hơn hết đây là nghề làm vì “tình yêu”. Trước hết để trở thành một giáo viên mầm non, thì người giáo viên phải có lòng yêu trẻ vì đặc thù của nghề giáo viên mầm non đòi hỏi ở các giáo viên tình yêu của người mẹ đối với trẻ. Không chỉ yêu trẻ, mà giáo viên mầm non còn phải biết yêu điều mình dạy, nghĩa là yêu chính công việc của mình. Hiểu sâu sắc điều đó nên cô Trần Thị Mai Loan đã và đang luôn luôn yêu thương trẻ bằng cả tấm lòng của mình, đồng thời cô luôn chú trọng để truyền lại tình yêu nghề cho các thế hệ giáo viên trẻ trong trường, cô luôn chăm sóc trẻ chu đáo nhiệt tình, trong giờ ăn có cháu nào hơi mệt cô động viên cháu ăn hết suất, cô luôn được phụ huynh tin tưởng và rất yên tâm khi gửi con cho cô Loan. Chính vì thế, trong các cuộc thi giáo viên giỏi cô luôn là giáo viên đạt giải và chất lượng chăm sóc trẻ tốt.



Cô Mai Loan được tuyên dương khen thưởng trong các hội thi

Từ khi là một giáo viên, cô luôn nhiệt tình và đi đầu trong công việc, thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do trường phát động, Tham gia hội thi ngày hội thể thao cấp quận cô đạt giải ba môn dân vũ, đạt các giải biểu diễn văn nghệ do ngành phát động, cô luôn động viên và tạo động lực cho các đồng nghiệp tham gia vào các hội thi. Cô luôn gương mẫu thực hiện tốt các nội quy của nhà trường đề ra, để làm gương cho các giáo viên khác. Trong quá trình công tác 9 năm, cô đã đạt được nhiều thành tích:

- Năm học 2018 – 2019 cô đạt giải ba hội thi GVG cấp Quận.
- Giải Nhì Bài thi viết về gương điển hình Tiên tiến “Người tốt, Việc tốt” cấp quận năm 2019.
- Từ năm học 2018-2019 đến năm 2022-2023 nhiều năm liền cô đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường.



Năm học 2018 - 2019 đạt giải ba hội thi GVG cả Quận



Năm học 2018 - 2019 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở



*Giải Nhì Bài thi viết về gương điển hình Tiên tiến “Người tốt, Việc tốt”
cấp quận năm 2019.*

Trong giai đoạn trẻ tạm dừng đến trường để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thì việc ứng dụng CNTT vào công tác chuyên môn là vô cùng cần thiết. Với vai trò là tổ phó tổ CNTT, cô luôn âm thầm cống hiến hết mình tìm tòi nghiên cứu để cho ra những bài giảng hay sáng tạo giúp cho học trò của mình có những giờ học hấp dẫn hơn thú vị hơn, hay những kiến thức để giúp phụ huynh có thể hướng dẫn con tại nhà. Qua những bài giảng chất lượng của cô được gửi tới phụ huynh, Ban giám hiệu nhà trường luôn trân trọng sự nhiệt huyết, lòng yêu nghề và tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp của cô.

Có thể nói, trong cuộc sống cũng như trong công tác, ở bất kỳ lĩnh vực hay vị trí công tác nào, cô Loan cũng luôn phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, điều đó đã để lại sự cảm phục, niềm yêu mến trong tôi nói riêng và với toàn thể giáo viên, nhân viên trường mầm non Tân Mai và trong lòng rất nhiều các bậc phụ huynh nói chung. Cô Trần Thị Mai Loan xứng đáng là một tấm gương sáng, tấm gương đạo đức hết lòng vì sự nghiệp trồng người cho thế hệ mai sau của trường mầm non Tân Mai nói riêng và bậc học mầm non nói chung.

Phúc Đồng ngày 05 tháng 12 năm 2022
Người dự thi

Cô giáo Trương Thị Mai Phương